
สรุปผลการสัมมนาประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA)  
และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
ณ กระทรวงพาณิชย์ 

      
 
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดการสัมมนาประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 
(AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก ส านักการค้าสินค้า และส านักบริการและการ
ลงทุน โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไดเ้ชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากความตกลงดังกล่าวเข้าร่วมงานสัมมนา
ประชาพิจารณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน และ (3) ภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วม
งานทั้งสิ้น 93 คน 
 
 ทั้งนี้ การประชาพิจารณ์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ (1) จากผู้เข้าร่วมสัมมนา และ (2) จากช่องทาง
สื่อออนไลน์ เช่น facebook DTN และ แอปพลิเคชั่น DTN Drive 
 
(1) จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
นายไพศาล ทุ่งมีผล ผู้แทนกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงความกังวลว่า ประเทศจีนมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีติดกับฮ่องกง เกรงว่า จะมีการน าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว แล้ว
ส่งมาไทย โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ AHKFTA เนื่องจากในปัจจุบัน ชิ้นส่วนยานยนต์ พิกัด 8706 ยัง
ไม่เคยเปิดให้กับ FTA ใดเลย ยกเว้นเปิดเสรีให้กับจีน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ จีนยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์
ดังกล่าวได้ เพราะติดหลักการต่างตอบแทน ภายใต้ ACFTA ทั้งนี้ กลุ่มยานยนต์ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ใน
ตารางลดภาษีภายใต้ AHKFTA มีการลดภาษีสินค้าพิกัดดังกล่าวให้กับฮ่องกง ซึ่งภาคเอกชนยังไม่มีข้อมูล แต่คาด
ว่า ฮ่องกงไม่มีศักยภาพการผลิต แต่มีความกังวลว่า จะมีการส่งออกมาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้น โดยใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ AHKFTA 
ค าตอบ ความตกลง AHKFTA มีการก าหนดกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ดังนั้น หากสินค้านั้นไม่ได้ผลิตในพ้ืนที่
ฮ่องกง ตามที่ก าหนดในความตกลงฯ (เกาะฮ่องกง เกาลูน และ New Territory) ก็จะไม่เข้าข่ายได้ถิ่นก าเนิด
สินค้า เพราะฉะนั้น การผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษในแผ่นดินจีน ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ 
AHKFTA เนื่องจากอยู่นอกฮ่องกง  
  
นางสาวพีรญา คงคาฉุยฉาย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยได้มีการประสานงานกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นระยะๆ และมีการให้ความเห็นต่อการเปิดเสรีสินค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยขอย้ าท่าทีที่เคยแจ้งส านักงานเศรษฐกิจการคลังว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า 
ในภาพรวม ภาคเอกชนได้ประโยชน์จากความตกลง AHKFTA ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากการเปิดตลาด 
เนื่องจากสินค้าของฮ่องกงมีภาษีร้อยละ 0 แล้วทุกรายการ ดังนั้น จึงมีแต่ไทยเท่านั้นที่จะต้องพิจารณาเปิดตลาด
ตามท่ีฮ่องกงเรียกร้อง ทั้งนี้ จึงควรเจรจาสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย 
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ค าตอบ  
- กรมฯ รับทราบท่าทีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี ขอเรียนว่า ยังมีผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ 
ที่เห็นประโยชน์และสนับสนุนการท าความตกลงฯ นี้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศใน
ภาพรวมด้วย และจากการศึกษาเบื้องต้น ยังไมพ่บว่า ความตกลงฯ 2 ฉบับนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อไทย  
- ปัจจุบัน ฮ่องกงไม่ได้ผูกพันการลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรมทุกรายการภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งอาเซียนและ
ไทยจะไดร้ับประโยชน์จากฮ่องกงภายใต้ AHKFTA เนื่องจากฮ่องกงผูกพันภาษีร้อยละ 0 กับสินค้าทั้งหมด  
- รัฐบาลมีหน้าที่ท าความตกลงเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับ
ภาคเอกชน และการจัดท าความตกลงการค้าเสรีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีทางเลือกที่จะใช้สิทธิ
หรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ 
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะเจรจาได้ออกบรรยายและให้ข้อมูลกับภาคเอกชนมาโดยตลอด 
- ขณะนี้ สถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ในอนาคต ฮ่องกงอาจขอเข้าเป็นสมาชิกในความตกลงระดับ
ภูมิภาค เช่น RCEP ดังนั้น ความตกลง AHKFTA จึงถือเป็นบททดสอบที่ดีภายใต้แนวความคิดการผูกพันการเปิด
ตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากระดับการเปิดตลาดสินค้าและบริการค่อนข้างต่ า ซึ่งต่างจากระดับการเปิด
ตลาดสินค้าและบริการภายใต้ RCEP ที่สูง และมีความหมายในเชิงพาณิชย์ นอกจากนั้น RCEP ยังมีการหารือใน
ประเด็นอ่ืนๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ซึ่งเป็นความตกลงขั้นสูง ดังนั้น  การเจรจา AHKFTA จึงเป็นเพียงเวทีย่อยให้อาเซียนได้
เตรียมตัว แต่หากฮ่องกงไม่เข้าเป็นสมาชิก RCEP ความตกลง ACFTA ก็อาจส่งผลต่อคู่ค้าของฮ่องกงในทางอ้อม 
แต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่า จีนกับฮ่องกงอาจยกระดับ CEPA ให้สูงขึ้น และอาจน าไปสู่การปรับแก้ไขพันธกรณี
ภายใต้ความตกลง ACFTA ดังนั้น อาเซียนอาจไม่ได้แข่งกับจีนเท่านั้น แต่ต้องแข่งกับฮ่องกงด้วย ภาคเอกชน
จ าเป็นต้องมองหลายๆ มุม ความตกลง FTA ฉบับนี้อาจไม่ได้ให้ประโยชน์ในทันที แต่ก็กล่าวได้ว่า ไม่ได้ส่งผล
กระทบในทางลบ 
 
นางวงศ์ทิพย์ ชุ่มภาณี ผู้แทนสภาธุรกิจไทย-ฮ่องกง สอบถามว่า เงินทุนที่ฮ่องกงให้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ภายใน 5 ปี ให้ไทยหรือให้อาเซียนภาพรวม 
ค าตอบ เงินจ านวนดังกล่าวให้อาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนต้องมีมติเห็นชอบในข้อเสนอโครงการร่วมกัน จ านวนเงินนี้ไม่
ส าคัญว่าน้อยหรือมาก แต่ส าคัญที่จะสร้างประโยชน์ให้กับอาเซียนหรือไม่ อย่างไร เอกสารแนบท้ายเรื่องความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจยังมีการเปิดช่องให้ปรับปรุงได้ตลอดเวลา 
 
นายปรีชา วงศ์สกุลศิริ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ แจ้งว่า ไม่ได้ติดตามประเด็นส าหรับ AHKFTA แต่มี
ประเด็นเก่ียวกับภาคการเกษตร คือ ล้งจีนเข้ามาเป็นผู้ผูกขาดการขายสินค้าเกษตร ตัดตอนพ่อค้าคนไทย ซึ่งอาจ
เข้ามาร่วมทุนกับไทย ท าให้พ่อค้าไทยหายไปจากระบบ ซึ่งต่อมาผูกขาดจนเกษตรกรไทยไม่มีที่ขายสินค้า ขอ
สอบถามว่า ความตกลง FTA ฉบับนี้จะท าให้ประเด็นนี้มีปัญหามากขึ้นหรือไม่ และความตกลง FTA ฉบับนี้มีข้อ
บทให้ทบทวนหรือไม่ อย่างไร มีทางออกส าหรับการแก้ไขในอนาคตหรือไม่? เข้าใจว่า รัฐบาลเจตนาดี แต่ไม่เชื่อ
ว่า FTA จะมีแต่ข้อดี และขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในการทบทวนนั้น แต่ละประเทศขอทบทวนได้ หรือทุก
ประเทศต้องมีมติให้ทบทวนความตกลงฯ 
 
 
ค าตอบ   
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 -  ความตกลง FTA ฉบับนี้ มีข้อก าหนดให้มีการทบทวนภายใน 3 ปี หลังความตกลงมีผลใช้บังคับ และ
ทุกๆ 5 ปี ส าหรับการเปิดตลาดสินค้า ต้องติดตามผลการด าเนินการพันธกรณีไป แต่หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ในอนาคต และหากจ าเป็นต้องมีการแก้ไขความตกลงหรือพันธกรณี ต้องขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติอีก
ครั้ง ทั้งนี้ ทุกประเทศมีสิทธิขอทบทวนความตกลงฯ 
 -  ส าหรับปัญหาล้งจีน การมีหรือไม่มี FTA ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ ความตกลงฉบับนี้ไม่ได้ท าให้
ปัญหาล้งเกิดข้ึนมากกว่าเดิม เพราะผู้ประกอบการล้งจีนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้ได้ 
 
(2) จากช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น facebook DTN และ แอปพลิเคชั่น DTN Drive 
ฮ่องกงท า FTA กับอาเซียนได้หรือไม่ 
ค าตอบ ท าได้ เนื่องจากจีนได้ใช้นโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ กับฮ่องกง ฮ่องกงจีงมีสิทธิในการจัดท านโยบาย
เศรษฐกิจและความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ปัจจุบัน ฮ่องกงมี FTA กับ EFTA (ประกอบด้วยนอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิคเคนสไตน์) ชิลี นิวซีแลนด์ และจีน ทั้งนี้ อาเซียนกับฮ่องกงตกลงให้แยกความ
ตกลงเป็น 2 ฉบับ เนื่องจากส าหรับความตกลงด้านการลงทุน ฮ่องกงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางของ
จีน เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของจีน 
 
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสรุปดังนี้ 
 -   ความตกลง AHKFTA และ AHKIA ไม่ส่งผลให้ไทยต้องแก้กฎหมาย เนื่องจากข้อผูกพันที่ตกลงกัน 
ในความตกลงทั้ง 2 ฉบับไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
 -  ประเด็นที่จะต้องเจรจากันต่อไป อาทิ (1) การระงับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ และ (2) กฎ 
ว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
 - ส าหรับการด าเนินการต่อไป อาเซียนและฮ่องกงจะลงนามความตกลงทั้ง 2 ฉบับ ในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยทุกประเทศจะต้องด าเนินการภายในให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือเมื่อมีการน าฝากสัตยาบรรณสารที่เลขาธิการอาเซียนของ
ฮ่องกงและอาเซียน 4 ประเทศ 
 -  ฮ่องกงชื่นชมไทยอย่างมากที่เป็นประเทศผู้ประสานงานและเป็นประธานร่วมในการเจรจากับฝ่ายฮ่องกง 
โดยฮ่องกงต้องการขยายการค้าและการลงทุนกับอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ฮ่องกงพยายามประนีประนอมและยืดหยุ่น
ท่าทีให้อาเซียนมาโดยตลอด ท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถมีข้อตกลงร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ความตกลงทั้ง 2 ฉบับ
ยังคงมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพของความตกลง 
 - ผู้มีส่วนได้เสียยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางสื่อ
ออนไลน์ อาทิ facebook DTN และ แอปพลิเคชั่น DTN Drive  
 
ที่ประชุมรับทราบการลงนามและไม่มีผู้ใดขัดข้องการลงนามในครั้งนี้ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.38 น. 

 
 

    


